

GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỨNG NHẬN

Sáng kiến: Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của các Ban HDND tỉnh trình tại kỳ họp HDND tỉnh

Của tác giả: VÕ BÌNH THỤ

Chức danh: Phó Chủ tịch HDND tỉnh

Đồng tác giả: CAO VĂN BÌNH

Chức danh: Chánh Văn phòng HDND tỉnh

Đơn vị công tác: Văn phòng HDND tỉnh

Giải pháp trên đã được áp dụng từ năm 2019 đem lại hiệu quả trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Được công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh Bình Định năm 2019 theo Quyết định số 5045/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. / *nh*

Vào sổ sáng kiến

Số: 72-2020/CNSK

Bình Định, ngày 11 tháng 12 năm 2020

T.M. HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Ông Nguyễn
GIÁM ĐỐC

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Giấy chứng nhận sáng kiến số: 72-2020/CNSK

1. Tóm tắt nội dung của sáng kiến

Đề xuất giải pháp và được các đồng chí trong Thường trực HDND tỉnh thống nhất ban hành văn bản đề nghị các cơ quan được phân công soạn thảo các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết cần phải mời lãnh đạo các Ban HDND tỉnh tham gia các cuộc họp ngay từ khi xây dựng nội dung dự thảo, sau đó tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các ngành, các cấp trước khi hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến nhằm đảm bảo sự thống nhất, hạn chế những nội dung có thể sẽ có ý kiến trái chiều; Về quy trình tổ chức thẩm tra, yêu cầu các Ban HDND tỉnh phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Đối với việc thẩm tra các lĩnh vực chuyên môn sâu nên mời các chuyên gia tham gia và có ý kiến phản biện. Khi thẩm tra phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ dự thảo Nghị quyết như: Tờ trình, dự thảo nghị quyết, bản tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo nghị quyết, ý kiến thẩm định của cơ quan tư pháp.

2. Lợi ích kinh tế - xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến

Tại mỗi kỳ họp HDND, chất lượng các báo cáo thẩm tra của các Ban HDND tỉnh chính là nguồn tư liệu quan trọng và là cơ sở giúp cho đại biểu HDND có những thông tin cần thiết, rút ngắn thời gian nghiên cứu đề đại biểu tập trung tham gia thảo luận, xem xét và quyết định thông qua những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân ở địa phương. Qua đó, đảm bảo tính khả thi của Nghị quyết HDND ban hành; Góp phần tạo nên những chuyên biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban HDND tỉnh nói riêng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HDND nói chung và bộ máy chính quyền địa phương./.